

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH TRÌ
TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN MÔN TOÁN
TRƯỚC THÈM NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN VĂN ĐIỂN

Để phục vụ tốt cho việc dạy học năm học 2023 - 2024 và đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ngày 24/8/2023, tại Trường THCS Thị trấn Văn Điển, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì do đồng chí Lã Thị Tuyết Nhung – Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì phụ trách, đã tổ chức tập huấn Chuyên môn đầu năm học cho giáo viên bộ môn Toán trong toàn huyện.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều đổi mới đặc biệt ở môn Toán. Chương trình mới đảm bảo tính tinh giản, thiết thực hiện đại và đáp ứng nhu cầu hiểu biết thế giới cũng như hứng thú, sở thích của người học, ngoài ra, còn có tính ứng dụng cao phù hợp với cách tiếp cận của thế giới hiện nay.

Cụ thể, chương trình môn Toán thực hiện tích hợp xoay quanh mạch kiến thức: Số, Đại số và một số yếu tố giải tích, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất. Trong đó phần Thống kê và Xác suất là nội dung mới.

Điểm mới trong chương trình môn Toán là thực hiện tích hợp liên môn thông qua các hoạt động thực hành và trải nghiệm trong giáo dục Toán học. Với mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, môn Toán khuyến khích các thầy cô vận dụng kết hợp nhiều phương pháp đánh giá.

Tại buổi tập huấn, dưới sự chia sẻ của thầy Doãn Minh Cường - Tác giả sách giáo khoa Toán 8 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các thầy cô đã hiểu rõ hơn mạch Thống kê và Xác suất xuyên suốt chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 và trong sách giáo khoa bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã xuất bản.

Buổi tập huấn đã giúp các thầy cô bộ môn Toán có định hướng trong việc giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuẩn bị tâm thế phấn khởi chào đón năm học mới 2023 – 2024. Những vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc các thầy cô cũng đã mạnh dạn trao đổi hai chiều và được thầy Doãn Minh Cường giải đáp, phân tích đầy đủ.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:



Các thầy cô bộ môn Toán trong buổi tập huấn chuyên môn



Thầy Doãn Minh Cường chia sẻ về một số yếu tố Xác suất

trong chương trình GDPT 2018

MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Nội dung	Yêu cầu cần đạt
Làm quen với việc sử dụng trục số để giải bài toán xác suất. Làm quen với việc sử dụng trục số để giải bài toán xác suất. Làm quen với việc sử dụng trục số để giải bài toán xác suất.	Làm quen với sử dụng trục số để giải bài toán xác suất. Làm quen với việc sử dụng trục số để giải bài toán xác suất. Làm quen với việc sử dụng trục số để giải bài toán xác suất.
Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một ví dụ đơn giản. Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một ví dụ đơn giản. Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một ví dụ đơn giản.	Biểu diễn được tỉ số để mô tả được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một ví dụ đơn giản. Nhận biết được liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó.

MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Nội dung	Yêu cầu cần đạt
Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với việc xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.	Làm quen với các khái niệm về biến cố và biến cố ngẫu nhiên về các mặt của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mô tả hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó.	Biểu diễn được tỉ số để mô tả được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Nhận biết được liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó.



Các thầy cô trong buổi tập huấn chuyên môn

Thực hiện: Nguyễn Thị Trâm